

Số: 452/BC-HĐND

Tân Uyên, ngày 09 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020

Căn cứ Điều 109, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân.

Thực hiện Thông báo số 407/TB-HĐND ngày 28/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ mười HĐND huyện Tân Uyên khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Qua thẩm tra, ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020. Về những vấn đề cụ thể, Ban có ý kiến như sau:

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng: Ban Pháp chế nhận thấy, UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng được đảm bảo kịp thời. Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trên các lĩnh vực, như: Hoạt động tài chính ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị công khai dân chủ, minh bạch; quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản ở các cơ quan, đơn vị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền biết được tình hình thu nhập, tài sản hiện có của người thuộc diện phải kê khai đồng thời là cơ sở để xác minh, kết luận việc minh bạch thu nhập, tài sản khi cần thiết. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm. Xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham ở một cơ quan, đơn vị còn có thời điểm chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú; chưa chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật phòng, chống

tham nhũng; việc tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng của tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp còn hạn chế.

Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị: UBND huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa bàn; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị thực hiện cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường vận động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp vào tham gia hoạt động phòng, chống tham nhũng. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện.

Kính trình HĐND huyện khoá XX, kỳ họp thứ mười xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, PC.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hiến